

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Tam Đường, ngày tháng 8 năm 2023

V/v tăng cường công tác bảo tồn, giữ gìn
các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày ngày 10/9/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 02/7/2021 của Huyện ủy Tam Đường về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện thông qua Đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Tam Đường về việc phê duyệt thực hiện Đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 2020-2025,

Qua báo cáo của các cơ quan chuyên môn và kiểm tra thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện đã xuất hiện các hoạt động cải tạo cảnh quan, khuôn viên (*làm công, làm tường bao*), xây mới nhà ở, homestay... thiếu sự quản lý, hướng dẫn chặt chẽ của chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn nên đã có dấu hiệu phá vỡ cảnh quan sinh thái, quy hoạch, cấu trúc điểm du lịch. Đồng thời có nguy cơ làm mất đi bản sắc văn hóa, triệt tiêu các điều kiện để phát triển các loại hình dịch vụ khác (*dù lượn*), đây là điều kiện cốt yếu để xây dựng du lịch cộng đồng thu hút du khách đến với địa bàn (*nổi lên là ở bản Sì Thâu Chải - xã Hồ Thầu*). Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả và có tính bền vững, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường đôn đốc, phân công cán bộ, công chức xã thường xuyên bám bản, nhất là điểm du lịch đang kiến thiết, phát triển để tuyên truyền, vận động

Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng nhà ở, cải tạo nhà, khuôn viên... theo đúng quy hoạch, kế hoạch, định hướng, không phá vỡ không gian văn hóa truyền thống các dân tộc như: nếp nhà, cổng nhà, các điểm thăm quan, ngắm cảnh; cải tạo vườn tạp...; xây dựng mô hình sản phẩm nông nghiệp đặc hữu như: Mận, Lê, Đào... gắn với phát triển du lịch; hướng dẫn, giám sát, tuyên truyền các hộ gia đình; được hỗ trợ đầu tư homestay, nhà vệ sinh, các bản được hỗ trợ đường điện, nhà văn hóa, ... thực hiện theo đúng cam kết, thiết kế đã được phê duyệt.

Nghiên cứu định hướng bổ sung vào quy ước, hương ước bản nội dung thống nhất của cộng đồng trong bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa đặc trưng của các bản. Trao đổi với các cơ quan chuyên môn để thành lập, vận hành hiệu quả các ban, tổ quản lý, quy chế quản lý hoạt động của các điểm du lịch trên địa bàn. Siết chặt quản lý nhà nước tại các điểm du lịch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, mạng xã hội, cổ động trực quan; hướng dẫn Ban biên tập các Đài truyền thanh cấp xã xây dựng các tin, bài tuyên truyền tại địa phương. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc như: Tổ chức lễ hội, hướng dẫn hoạt động đội văn nghệ quần chúng, gìn giữ nghề truyền thống...

Tăng cường công tác quản lý hỗ trợ cải tạo, xây dựng homestay, nhà vệ sinh, các hạng mục tham quan, ngắm cảnh, các dịch vụ như: Tắm lá thuốc, điểm checkin, ... tại các điểm du lịch đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt, đúng cam kết không để xảy ra vi phạm phá vỡ cảnh quan, kiến trúc điểm du lịch.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Kịp thời nắm bắt tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đề xuất phương án xử lý, hạn chế xảy ra các hoạt động phá vỡ cảnh quan, sinh thái, quy hoạch, cấu trúc điểm du lịch gây nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa các dân tộc tại các điểm du lịch.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trên địa bàn; phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc, giám sát công tác quản lý quy hoạch, xử lý vi phạm về quy hoạch theo thẩm quyền.

Tham mưu lộ trình xây dựng các điểm trưng bày, bán các sản phẩm đặc hữu, các sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch.

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn,

hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp như: Mận, lê, đào, ... gắn với du lịch; hướng dẫn cải tạo vườn tạp; tham mưu thực hiện việc xây dựng sản phẩm OCOP về du lịch

6. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, thực hiện công tác bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch; xây dựng khu dân cư văn hóa, sáng, xanh, sạch, đẹp.

UBND huyện Tam Đường đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: HU, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các P. CT UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thịnh